



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 7 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,162 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,047,857 ราย เสียชีวิต 65 ราย เสียชีวิตสะสม 23,300 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,159 ราย รักษาหายสะสม 2,794,098 ราย ยังรักษาอยู่ 230,459 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 446,335,841 (+1,149,726) ราย เสียชีวิต 6,018,947 (+3,881) ราย รักษาหาย 379,391,024 (+1,214,161) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นกว่า 240,000 คน เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน มาเลเซีย เตรียมเริ่มใช้ยา Paxlovid รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ภายในเดือนมีนาคม

ประเด็นสำคัญ

1. นโยบาย เจอ แจก จบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ch7)

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความระบุว่า นโยบาย เจอ แจก จบ เริ่ม 1 มีนาคม 2565 ผ่านไปแล้ว 5 วัน พบว่า รพ.สังกัด กทม. ดูจะเกียจคร้าน แทบจะไม่มี การประชาสัมพันธ์ หรือเปิดระบบให้รับผู้ป่วยให้ได้มาก ๆ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง รับผิดชอบจำกัด เพราะจนท.มีน้อย รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย เปิดบริการแต่ปิดบัตรรับจำนวนจำกัด เช่น รพ.รามธิบดี วันละ 200 คน กทม.ตอนนี้ กลายเป็นเจอ จบ คือ เจอแล้วไม่มีที่ไปจะไปต่อ จนปลัด สธ. ต้องประกาศให้ 14 รพ.ในเขตสุขภาพที่ 4, 5, 6 รอบกทม. ช่วยคน กทม.ด้วย แสดงถึงความร่วมมือในนโยบาย เจอแจกจบใน กทม. ยังมีน้อยมาก

2. ปรับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายรักษาโควิดใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, sonhitalk, amarintv, thaipbs, prachatai, isranews, springnews, mcot)

-พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษาราชการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ได้ทบทวน และปรับแนวทางการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้ติดเชื้อโควิด เมื่อตรวจ ATK ผลเป็นบวกให้ประเมินอาการและความเสี่ยง หากไม่มีให้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก หรือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ HI และแยกกักตัวที่บ้านได้ ระบบจะโทรติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชม. หากมีอาการแย่ลงจะส่งต่อรักษาในรพ. กรณีมีอาการและมีความเสี่ยง ที่บ้านไม่พร้อมแยกกักตัว จะเข้าสู่ระบบ Hotel Isolation, Hospitel และ CI โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR ย้ำว่ากรณีผู้ป่วยไม่มีอาการจะไม่ให้ยาฟ้าวิพิราเวียร์ แพทย์จะรักษาตามอาการหรือให้ยาฟ้าทะลายโจร ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการแพทย์จะให้ยาฟ้าวิพิราเวียร์เร็วที่สุด แต่หากมีอาการเกิน 5 วัน หรือมีอาการเล็กน้อยอาจไม่จำเป็นต้องให้ยา เพราะจากข้อมูลการรักษาพบว่าเชื้อโอมิครอน ผู้ป่วย 80% จะหายเองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

-พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ทำการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการ ดังนี้ 1. บริการคัดกรองโควิด 19 สำหรับคนไทยทุกสิทธิ ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด การคัดกรองก่อนทำหัตถการตามที่กรมการแพทย์กำหนด และตามดุลยพินิจแพทย์ 2. การสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 แบบ ATK สำหรับปชช. กลุ่มเสี่ยง และ 3. บริการดูแลรักษาโรคโควิด 19 ที่เป็นการรักษา กรณีแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OP Self Isolation) เฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น, กรณีการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว, กรณีบริการผู้ป่วยนอกที่ไม่เข้าเกณฑ์ OP Self Isolation และบริการผู้ป่วยใน

3. การเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยโพสต์

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ขอขอบคุณปชช. ที่ให้ความไว้วางใจการทำงานของรัฐบาล ในการบริหารจัดการเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด 19 ทุกระยะตั้งแต่เริ่มระบาด แม้ขณะนี้จะมีผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นจำนวนมาก แต่สถานการณ์อยู่ในระยะทรงตัวและชะลอการเพิ่มจำนวน สธ.คาดว่าสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศจะดีขึ้นตามลำดับ และเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นในต้นเดือน ก.ค.

4. จัดเก็บขยะโควิดในชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, thejournalistclub)

-นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึง กรณีมีข่าว ปชช.ในชุมชนวัดประชาธรรม ชุมชนพระยาประสิทธิ์ ชุมชนตรอกตันโพธิ์ และชุมชนเสริมสุข เขตดุสิต ขอให้กทม. เร่งจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน ว่า ได้ประสานให้ สนง.เขตดุสิตเร่งสร้างความเข้าใจกับ ปชช. ถึงวิธีการแยกทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี การกำหนดจุดตั้งวางถังขยะติดเชื้อ และความถี่ การเข้าจัดเก็บขยะติดเชื้อจากปชช.ทั่วไป รวมถึงผู้ป่วยที่เข้าระบบ HI ซึ่งจะมีทีมเฉพาะกิจและรถเก็บขยะติดเชื้อเฉพาะเข้าจัดเก็บ เพื่อเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่สิ่งแวดล้อม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5. วิธีกำจัดขยะ ATK สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, thailandplus) - นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือ ปชช.ที่ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อนำมาใช้ตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง ไม่ควรทิ้งลงถังขยะทันที ขอให้กำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งหากตรวจแล้วไม่ว่าจะขึ้น 2 ชีต หรือขีดเดียว ควรจัดการเหมือนกัน เพราะอาจเป็นผลลบล่อม และอาจปนเปื้อนเชื้อโรคอื่นๆ ด้วย โดยวิธีการกำจัดที่ถูกต้องให้ฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือราดด้วยผงฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น แยกทิ้งกับขยะทั่วไป</p> <p>6. โทรสายด่วน 1330 เริ่มดีขึ้น สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย สถานการณ์ของสายด่วน 1330 เริ่มผ่อนคลายลง เนื่องจากมีจิตอาสาสมัครช่วยรับสายด่วนมากขึ้น สามารถส่งต่อผู้ติดเชื้อจับคู่กับสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ แต่สถานพยาบาลไม่สามารถติดต่อผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด ทำให้ปชช. ต้องรอนาน ซึ่งทราบว่าสถานพยาบาลเร่งติดต่อกลับอยู่ ส่วนกรณีมีข่าวผู้ติดเชื้อเสียชีวิตที่บ้าน เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ต้องเร่งหาสาเหตุว่าติดเชื้อที่ตรงไหนจะเร่งแก้ไขต่อไป</p> <p>7. เตรียมพร้อมการรักษาโรคโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, sonthitalk, 77 kaoded, INN) - นายวิชา ลิ้มเจริญรัตน์ หน.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความระบุ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในระดับการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยถือว่าสูงกว่าจุดสูงสุดของการระบาดในรอบเดลตา และยอดผู้ป่วยโควิดสะสมในประเทศไทยถึง 3 ล้านคนไปเมื่อวันที่ 5 มี.ค. แนะนำรัฐบาลควรรับบทวนสถานการณ์และเตรียมพร้อมเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอกับสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard) - ภาวกร ศรีเนียน รองประธานกรรมการมูลนิธิเส้นด้าย เรียกร้องให้ทุกชุมชนใน กทม. และเมืองใหญ่เร่งเปิดจุดพักคอยในชุมชน เพื่อแยกตัวผู้ติดเชื้อออกจากบ้านที่อยู่รวมกันหลายคนและไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ปัจจุบันนโยบายการรับมือโควิดจากภาครัฐที่เปลี่ยนไป โดยการจำกัด งดปม. ทำให้ รพ.เอกชนไม่สามารถรับตัวผู้ติดเชื้อโควิดทั่วไปเข้ารับรักษาใน Hospital เครือข่ายได้เช่นเดิม จะรับผู้ติดเชื้อตามสิทธิพื้นฐานที่มีเท่านั้น ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทำให้การแยกตัวผู้ติดเชื้อทำได้ยากขึ้น ถึงแม้ปชช.ได้รับวัคซีนพอสมควร ประกอบกับความเห็นทางการแพทย์ว่าเชื้อโอมิครอนไม่รุนแรง นโยบายภาครัฐจึงเน้นไปที่ให้ ปชช.รักษาตัวที่บ้าน</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ) - รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ทปอ. กล่าวว่า ทปอ. ประชุมเตรียมการจัดสอบแบบสนามพิเศษ แยกจากสนามสอบปกติสำหรับคนที่ไม่ติดเชื้อ มีทั้งหมด 213 สนามทั่วประเทศ ทั้งนี้ ไม่ให้มีการปะปนกัน ส่วนในสนามสอบพิเศษ 7 แห่ง จัดไว้เฉพาะสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว โดยสามารถลงทะเบียนในระบบ mytcas.com หรือ student.mycas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีเด็กที่เพิ่งรู้ว่าติดเชื้อในระยะเวลา น้อยกว่า 24 ชม. ทำให้ลงทะเบียนสนามสอบพิเศษไม่ทันถือว่าขาดสอบ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รวมปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน thailandplus,) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย ในการประชุมกับ กมธ.วุฒิสภา ได้พิจารณากรณี การถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับท้องถิ่น โดยมองว่า อาจพบปัญหาในแง่กระบวนการถ่ายโอนต่างๆ อาทิ จำนวนบุคลากรที่จะไป ประเด็นเรื่องเนื้องาน งบประมาณของท้องถิ่นเอง และในส่วนของกระทรวงฯ วงเงินต้องสอดคล้องกับบุคลากรที่จะไป ซึ่งต้องเตรียมให้พร้อมในกรอบระยะเวลาภายในเดือน ต.ค.นี้ กมธ.วุฒิสภาได้มองเห็นปัญหา แต่ไม่ได้ติดขัดกฎหมาย ซึ่งมองว่าหากมีความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอน อาจไม่ต้องทำครบ 100 % ทันที ล่าสุด ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. เห็นด้วยในหลักการกระจายอำนาจ แต่ต้องทำภายใต้สถานการณ์ที่กระบวนการจะไม่เป็นปัญหา และต้องให้ผู้รับโอนมีความพร้อม ได้มอบหมายให้ นพ.สุระ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา รวมทั้ง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เสนอปลัด สธ. เพื่อนำเสนอ กมธ.วุฒิสภาอีกครั้ง</p>	-
<p>สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและฝุ่นละออง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thejournalistclub) - นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงวันที่ 6-8 มี.ค. มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ แนะนำหลัก 3x5 เตรียมรับมือ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พายุฤดูร้อน 1.ติดตามสถานการณ์การเกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ให้รับฟังการแจ้งเตือนภัย 2.เฝ้าระวังทางสุขภาพของกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยง 3.เตรียมจัดเก็บบรรจยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวอื่นๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ให้ดูแลสุขภาพ 5 ขั้นตอน คือ 1.หากเกิดน้ำท่วมและเกิดเหตุภายในบ้านเรือนให้รีบยกสะพานไฟลง หากมีการแจ้งให้อพยพให้ปฏิบัติตามที่ จนท. แจ้ง 2.หลีกเลี่ยงการออกไปนอกตัวอาคารบ้านเรือน 3.หลีกเลี่ยงการเล่นหรือสัมผัสน้ำเน่าขัง 4.ดูแลสุขอนามัยโดยหมั่นล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการกินอาหารค้างคืน 5.เฝ้าระวังสัตว์มีพิษและแมลงนำโรค</p>	
<p>สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในระยะยาวด้วยโพรไบโอติก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ผู้ป่วยลงโควิด 19 ควบคุมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของตนเองอยู่เสมอ นอกจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ยังแนะนำให้บริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ หรือโพรไบโอติกส์ พบได้ในอาหารที่เราบริโภคกันทั่วไป เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว กิมจิ ผักดอง เต้าเจี้ยว ฯลฯ ซึ่งเมื่อรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยเสริมจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และทานร่วมกับอาหารที่มีใยอาหารสูง เพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์สุขภาพ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับภาวะลงโควิดได้</p>	
<p>กัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาด้านกัญชงและกัญชาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย กัญชาทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จ.ลำปาง ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2570 เพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้เกิดการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของกัญชงกัญชาต่อไป</p> <p>- นพ.สินชัย ตันศิริธนานนท์ นพ.สสจ.สุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงาน "ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้" จ.สุรินทร์เป็นตัวแทนของเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. 65 เพื่อแสดงองค์ความรู้และกิจกรรมเชิงประจักษ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งทางสุขภาพและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ โดยตลอด 3 วันที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งออนไลน์และออนไซต์จำนวนมาก มูลค่าการจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก มีผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์กว่า 100 ราย และปริมาณการจ่ายกัญชากว่า 400 หน่วย ชี้ให้เห็นความตื่นตัวของภาคประชาชนที่มองเห็นโอกาสเส้นทางต่อยอด การลงทุน และการสร้างรายได้ในอนาคต</p> <p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ : คมคิด คนเขียน</p> <p>- กล่าวแสดงความเห็นด้วยการจัดงาน "ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้" ที่เขตสุขภาพที่ 9 จ.สุรินทร์ ถือเป็นความสำเร็จของกระทรวงสาธารณสุขนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เป็นนโยบายที่ได้รับการผลักดันมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นความสำเร็จทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชน ใช้เวลา 2 ปีเศษในการให้กัญชาหลุดพ้นจากความเป็นยาเสพติดสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาได้ตามกรอบที่วางไว้</p>	